

บทบรรณาธิการ (Editor's Note)

วารสารพัฒนาสังคม ประจำปีที่ 1 ฉบับที่ 1 นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของวารสาร ที่ประกอบด้วยบทความทางวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง เป็นบทความปริทัศน์ บทความวิจัย และบทความหนังสือ โดยได้รับการประเมินคุณภาพบทความ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ซึ่งสกัดให้เห็นถึงความลุ่มลึกที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงเป็นบทความวิจัยที่สังเคราะห์จากงานวิจัยอันแสดงให้เห็นการเติบโตของการศึกษาวิจัยที่รังสรรค์ด้านการพัฒนา ทั้งในมิติการพัฒนามนุษย์ สังคมท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสารสนเทศศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนับได้ว่าเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศ รวมไปถึงการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นบทความปริทัศน์เรื่อง **ทิศทางการเติบโตของธุรกิจชุมชนในประเทศไทย** ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคนาภูมิ คุณสนธยา บัวผาย พ.ต.อ.ณัฐวิวัฒน์ ราชแก้ว และคุณวิศรา มีชัย ที่ช่วยให้กำหนดเป้าหมายที่มีความยืดหยุ่นให้เกิดการเติบโตของธุรกิจชุมชน ด้วยภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล ที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์

แม้ว่าจะทราบการเติบโตของธุรกิจชุมชนแล้ว แต่เมื่อหันกลับมามองพื้นที่ในประเทศหลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความยากจน การแก้ปัญหาหนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน และภาควิชาการ ได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลัง ดังที่บทความวิจัยเรื่อง **สถานการณ์ความยากจน และกลไกการท่องเที่ยวเชิงชุมชนโดยใช้ครัวเรือนยากจนเป็นฐานในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง** ของอาจารย์ดนวัต สีสุสุข อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ และ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ได้ใช้กลไกการมีส่วนร่วมและการท่องเที่ยวชุมชน จากครัวเรือนยากจน ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาเป็นสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ แต่สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ฉะนั้นบทความวิจัยเรื่อง **การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนมุสลิม โดยใช้โปรแกรม AR** ของ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแฉ อาจารย์มะชมดี สะอะ และ ดร.มูฮัมหมัดซากี นิตีเมาะ เป็นการพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย-อาหรับโดยใช้โปรแกรม AR เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนมุสลิม หรือ ชาวอาหรับที่ต้องการศึกษาภาษาไทย จึงนับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนามนุษย์

อย่างไรก็ตามเมื่อพัฒนาความรู้และทักษะ จนสำเร็จการศึกษา ก็มีการเสริมแรงทางบวกให้กับมนุษย์ ซึ่งมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่สร้างความภาคภูมิใจได้นั้นคือ พิธีประสาทปริญญาบัตร ดังบทความวิจัยเรื่อง **ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการรับบริการในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2565 (หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)** ของ อาจารย์แสงอรุณ นกแอน

หมาน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ และอาจารย์สุชาศิณีย์ โพธิ์พฤกษ์ เป็นการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับตัวในด้านต่างๆ และปิดท้ายด้วย บทความหนังสือเรื่อง **Putting Design Thinking to Work: How Large Organizations Can Embrace Messy Institutions to Tackle Wicked Problems** ของ ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการคิดเชิงออกแบบที่สามารถทำให้องค์กรมีแนวปฏิบัติสำหรับนวัตกรรม พร้อมกับช่วยให้จัดการกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้น 6 บทความ ที่นำเสนอในวารสารนี้จึงถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนา ไปสู่ปลายทางการพัฒนา ด้วยการจัดการที่เป็นระบบ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ได้วารสารพิพัฒนสังคม ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่เลือกวารสารพิพัฒนสังคมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบทความและมาตรฐานคุณภาพของวารสาร ขอขอบคุณผู้อ่านที่ตอบรับวารสารพิพัฒนสังคมเป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชยา เจียวีก
บรรณาธิการวารสารพิพัฒนสังคม